



เลขที่การสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ ๑๕๗๑/๖๔
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
รับที่ ๓๓๐/๒๕๖๔
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๔
เวลา ๑๗.๔๖ นาฬิกา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายและพัฒนาระบบการบริหาร โทร. ๗๓๕๐ หรือ ๗๓๕๑
ที่ สผ ๐๐๒๑.๐๒/๑๙๖ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ สำนักนโยบายและแผน ร่วมกับที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (บริษัท นอร์ธ สตาร์ คอนซัลติง จำกัด) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมฝึกอบรม แนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภานำมาประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการ (สผ.) ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา นั้น

ในการนี้ สารระสำคัญของการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดังนี้

โครงการ	มิติด้านประสิทธิผล	มิติด้านประสิทธิภาพ	มิติด้านผลกระทบ
๑. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ผู้รับผิดชอบ : สำนักการประชุม (โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของแผนปฏิบัติราชการสำนักงานฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (พ.ศ. ๒๕๖๔))	ตัวชี้วัด : ๑. จัดโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ๑.๑ กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และจัดทำนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ฯ (ใช้สำหรับโครงการทั้ง ๔ ภาค) ๑.๒ จัดโครงการ จำนวน ๔ ครั้ง ใน ๔ จังหวัด ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการฯ (คิดเป็นร้อยละ ๔)	ตัวชี้วัด : ๑. จัดโครงการฯ จำนวน ๔ ครั้ง ใน ๔ จังหวัด ๒. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ ครั้งละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับดี โดยวัดจากแบบสอบถามที่กำหนดลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งกำหนดความมากน้อยตามระดับความรู้ความเข้าใจ (คิดเป็นร้อยละ ๔)	ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอด ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ไปยังประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนสามารถริเริ่มในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. กำหนดไว้ (คิดเป็นร้อยละ ๒)


โครงการ	มิติด้านประสิทธิผล	มิติด้านประสิทธิภาพ	มิติด้านผลกระทบ
<p>๒. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านนิติบัญญัติและด้านต่างประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</p> <p>(โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของแผนปฏิบัติการสำนักงานฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (พ.ศ. ๒๕๖๔))</p>	<p>ตัวชี้วัด :</p> <p>๑. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของการโครงการ (ดำเนินงานตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้ร้อยละ ๑๐๐)</p> <p>๒. จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความพึงพอใจระดับสูงต่อองค์ความรู้และความเข้าใจในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน ตามแผนงานที่กำหนด มีความพึงพอใจระดับสูง)</p>	<p>ตัวชี้วัด :</p> <p>๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (ร้อยละ ๙๕ ของการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงานโครงการ ในไตรมาสที่ ๓)</p> <p>๒. จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในห้องประชุม และผ่านระบบสื่อออนไลน์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน ตามแผนงานที่กำหนด)</p> <p>๓. จำนวนองค์กรเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติและด้านต่างประเทศ (อย่างน้อย ๑ ประเทศ)</p> <p>๔. จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีความรู้/ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และวิธีปฏิบัติของการทำงานวิจัย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และสามารถนำไปปฏิบัติใช้สำหรับสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน ตามแผนงานที่กำหนด มีความรู้/ความเข้าใจ)</p> <p>๕. จำนวนงานวิจัยและงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนการทำงานของสมาชิกรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา (อย่างน้อย ๑ เรื่อง)</p>	<p>ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาไทยกับรัฐสภาอาเซียนในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่รัฐสภาอาเซียน</p>


โครงการ	มิติด้านประสิทธิผล	มิติด้านประสิทธิภาพ	มิติด้านผลกระทบ
<p>๓. โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๓</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : สำนักประชาสัมพันธ์</p> <p>(โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของแผนปฏิบัติราชการสำนักงานฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (พ.ศ. ๒๕๖๔))</p>	<p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</p> <p>๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนที่กำหนด (ร้อยละ ๘๐ จากจำนวน ๒๐๐ คน ตามแผนงานที่กำหนด)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</p> <p>๑. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย และสามารถนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีกระบวนการที่ส่งผลการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประชาธิปไตย</p>	<p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</p> <p>๑. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สามารถค้นหานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย จากการทำดำเนินงานจัดประกวดโดยร้อยละ ๘๐ ของผลงานสามารถสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยในสังคมไทยภายในโรงเรียน และกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</p> <p>๑. ร้อยละ ๘๐ ของผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการและเป็นต้นแบบด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนอื่น ๆ ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นอันจะนำสู่สังคมเชิงคุณภาพ</p> <p>๒. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับสูงต่อการดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และสามารถนำเอาองค์ความรู้ เรื่องนวัตกรรมประชาธิปไตย” ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตย”</p>	<p>๑. นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนชุมชนองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องมากขึ้น โดยสามารถรวบรวมวิเคราะห์องค์ความรู้ไปจัดทำเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตกิจกรรม ประดิษฐ์กรรม สื่อเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย</p> <p>๒. เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานฯ โดยรูปแบบของกิจกรรมสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงโครงสร้าง วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ชุมชน และการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา สถานศึกษา และประเภทองค์กร ชุมชนได้เป็นเครือข่ายของรัฐสภาในการเผยแพร่ประชาธิปไตย นอกจากนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะได้นำเนื้อหาของนวัตกรรมนั้นไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสต่อไป</p> <p>๓. การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้กลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างใกล้ชิด ได้เรียนรู้ระบบงานนิติบัญญัติ การเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น พื้นที่ ทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนา</p>

โครงการ	มิติด้านประสิทธิผล	มิติด้านประสิทธิภาพ	มิติด้านผลกระทบ
			ศักยภาพในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศโดยผ่านกลไกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยที่กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประดิษฐ์ คิดค้น และผ่านการขัดเกลา การรับข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมฯ
๔. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานนิติการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาบุคลากร (โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนปฏิบัติราชการสำนักงานฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (พ.ศ. ๒๕๖๔))	ตัวชี้วัด : ๑. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้เพิ่มขึ้น - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้เพิ่มขึ้น	ตัวชี้วัด : - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับระบบงานด้านนิติบัญญัติ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและผู้รับบริการในวงงานรัฐสภา

ทั้งนี้ แต่ละโครงการได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามคำแนะนำของที่ปรึกษา เรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๓ มิติ คือ มิติด้านประสิทธิภาพ มิติด้านประสิทธิผล และมิติด้านผลกระทบ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่าในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้ดำเนินการต่อไป


 (นางสาวจิริยา จรัสเพิ่มสุข)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


 (นางพุดชาติ ทองแถม)
 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานนโยบายและพัฒนาระบบการบริหาร

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานนโยบายและพัฒนาระบบการบริหาร



(นางวัชรภรณ์ รัตนโกเศศ จันทรเจริญ)
 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

เห็นชอบ


 (นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์)
 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ



(นางพรพิศ เพชรเจริญ)
 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาฯ ในการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า
ของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภานำมาประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มการประเมินความคุ้มค่าของโครงการที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
(กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)

โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรม	มิติประสิทธิผล การปฏิบัติงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)	มิติประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)	มิติผลกระทบ (น้ำหนักร้อยละ 2)	ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
<p>โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ด้านนิติบัญญัติและด้าน ต่างประเทศในบริบทประชาคม อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562) <u>งบประมาณ</u> 500,000 บาท</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u></p> <p>1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด และวิธีปฏิบัติ ของการทำงานวิจัยให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ให้แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงาน รัฐสภา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ งานวิจัยและการพัฒนา ให้มี ประสิทธิภาพในการนำไปปฏิบัติใช้ สำหรับสนับสนุนงานด้านนิติ บัญญัติ</p> <p>2. เพื่อระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับโจทย์วิจัยอาเซียนด้าน การเมืองและความมั่นคง ด้าน เศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และ ด้านพลเมือง ในบริบทรัฐสภา เพื่อนำมาสู่บทบาทของรัฐสภาใน การสร้างความเป็นศูนย์กลางของ อาเซียนในพลวัตโลก โดย เชื่อมโยงจากงานวิจัยของศูนย์</p>	<p>กิจกรรมการเสวนาวิชาการ ด้านการวิจัย ในบริบทประชาคม อาเซียน ในหัวข้อเรื่อง “ความ ร่วมมือด้าน นิติบัญญัติระหว่าง ไทยและสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และวัฒนธรรม” เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยน นักวิชาการ การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ ให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีกิจกรรม ดังนี้</p> <p>1. การปาฐกถาพิเศษ/การ บรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความ เข้าใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>2. การเสวนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเสวนาถอด บทเรียนงานวิจัย การเสวนา ระดมสมอง (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะต่อโจทย์ วิจัยและนำเสนอกรอบงานวิจัย</p> <p>3. การจัดกิจกรรมประชุม วิชาการระดับนานาชาติและ ระดับชาติด้านอาเซียนศึกษาของ มุ่งเน้นการเผยแพร่สาระความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษา</p> <p>4. การจัดนิทรรศการนา เสนอผลงานวิชาการและการ วิจัยด้านอาเซียนศึกษาของ รัฐสภา ร่วมกับหน่วยงาน</p>	<p>1. การบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละ ความสำเร็จของการบรรลุ เป้าหมายของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ น้ำหนัก : ร้อยละ 2 ■ เป้าหมาย : ดำเนินงาน ตามแผนงานและ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ได้ร้อยละ 100 <p>2. ความพึงพอใจ ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละความ พึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมประโยชน์</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ น้ำหนัก : ร้อยละ 2 ■ เป้าหมาย : ร้อยละ 80 (มีความพึงพอใจ ระดับสูงต่อองค์ความรู้ และความเข้าใจในการ นำความรู้ไป ประยุกต์ใช้) 	<p>1. ประสิทธิภาพการ ดำเนินงานโดยรวม ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมในห้องประชุมและ ผ่านระบบสื่อออนไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ น้ำหนัก : ร้อยละ 1 ■ เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90 (จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมตามแผนงานที่ กำหนด เท่ากับ 50 คน) <p>ตัวชี้วัดที่ 2.2 จำนวน องค์กรเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างประเทศใน การสนับสนุนการ ดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ และด้านต่างประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ น้ำหนัก : ร้อยละ 1 ■ เป้าหมาย : อย่างน้อย 1 ประเทศ <p>ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมที่มีความรู้/ความ เข้าใจในหลักการ แนวคิด และวิธีปฏิบัติของการ ทำงานวิจัยให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ด้านประชาคม อาเซียนของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา และสามารถ</p>	<p><u>ผลกระทบต่อองค์กร</u> ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมโครงการที่ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการทำงานร่วมกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ น้ำหนัก : ร้อยละ 2 ■ เป้าหมาย : ร้อยละ 80 จากจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการทั้งหมด ■ ผลกระทบ : ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระดับ เจ้าหน้าที่ของรัฐสภา ไทยกับรัฐสภาอาเซียน ในการแลกเปลี่ยน ความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ในการ ทำงานร่วมกันของ เจ้าหน้าที่รัฐสภา อาเซียน 	<p>แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ทั้งแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> - พันธกิจที่ 2 เสริมสร้างบทบาทและความร่วมมือใน เวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันให้รัฐสภาไทยเป็นศูนย์กลาง ความร่วมมือในเวทีรัฐสภาอาเซียนและรัฐสภา ระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้นการมีเครือข่าย ความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อสนับสนุน การทำงานของสถาบันนิติบัญญัติจากทั้งภายในและ ต่างประเทศ <p>อนึ่ง ทั้งสองส่วนราชการได้ร่วมกันนำกรอบ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านประชาคม อาเซียนและเวทีระหว่างประเทศของทั้งสอง สำนักงานฯ มากำหนดเป็น “ยุทธศาสตร์ด้าน ประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2561 – 2565” ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้รัฐสภามี ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านประชาคมอาเซียนการวิจัย และพัฒนาด้านนโยบายและกฎหมาย และยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียน โดยได้ กำหนดกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา มุ่งเน้นการยกระดับความเข้มข้นของ การทำงานด้านเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายระหว่าง ประเทศ การบูรณาการองค์ความรู้และเป้าหมาย ในการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อน ประชาคมอาเซียน การใช้กลไกความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ ทั้งกลไกระดับ พหุภาคี ทวิภาคี ตลอดจนการขับเคลื่อนบทบาทของประธานรัฐสภา ในเวทีระหว่างประเทศ การเสริมสร้างความร่วมมือ ในระดับสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาของรัฐสมาชิก</p>

โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรม	มิติประสิทธิผล การปฏิบัติงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)	มิติประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)	มิติผลกระทบ (น้ำหนักร้อยละ 2)	ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
<p>ประชาคมอาเซียน และการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>3. เพื่อสนับสนุนให้มีการนำผลการวิจัยไปสู่การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ และต่อแนวทางการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียนของรัฐธรรมนูญ</p> <p>4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาไทยกับรัฐสภาอาเซียนในการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่รัฐสภาอาเซียน</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย ในห้องประชุม จำนวน 50 คน และผ่านระบบสื่อออนไลน์</p>	<p>เครือข่าย</p> <p>5. การจัดนิทรรศการการนำเสนอเว็บไซต์ “ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา”</p> <p>6. การศึกษาดูงาน</p>		<p>นำไปปฏิบัติใช้สำหรับสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ น้ำหนัก : ร้อยละ 1 ▪ เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้/ความเข้าใจตามแผนงานที่กำหนดเท่ากับ 50 คน) <p>ตัวชี้วัดที่ 2.4 จำนวนงานวิจัยและงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนการทำงาน</p> <p>ของสมาชิกรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ น้ำหนัก : ร้อยละ 1 ▪ เป้าหมาย : อย่างน้อย 1 เรื่อง <p>2. การประหยัด</p> <p>ผลการเบิกจ่าย/ค่าใช้จ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ รอบ 6 เดือน 0 บาท ▪ รอบ 9 เดือน 500,000 บาท ▪ รอบ 12 เดือน บาท 		<p>อาเซียน การยกระดับความร่วมมือของการทำงานในระดับเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายระหว่างกันของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาในประเทศไทย และความร่วมมือของเครือข่ายภายในองค์กร ระหว่างสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักวิชาการและสำนักหลักด้านต่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</p>

แบบฟอร์มการประเมินความคุ้มค่าของโครงการที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (สำนักประชาสัมพันธ์)

โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรม	มิติประสิทธิผล การปฏิบัติงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)	มิติประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)	มิติผลกระทบ (น้ำหนักร้อยละ 2)	ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
<p>โครงการประกวดนวัตกรรม ประชาธิปไตยเพื่อพัฒนา ประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2563 (ดำเนินการแล้วเสร็จและต่อเนื่อง ปี 2564) งบประมาณ 2,200,000 บาท</p> <p>วัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตย แก่เยาวชน บุคลากรในสถาบัน การศึกษา และประชาชนทั่วไป</p> <p>2. ส่งเสริมกิจกรรมแนว ทางการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมี คุณภาพ ทั้งในมิติเชิงโครงสร้าง มิติ เชิงกระบวนการ มิติเชิงวิถีชีวิต อัน จะนำไปสู่การลดการแก้ไขปัญหาคือ อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน</p> <p>3. เพื่อสนับสนุนการค้นหาและ นำเสนอนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ประชาธิปไตยที่มีความสร้างสรรค์ สะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยใน สังคมไทยภายในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ</p>	<p>ลักษณะการดำเนินงาน โครงการประกวดนวัตกรรม ประชาธิปไตยเพื่อพัฒนา ประชาธิปไตย ประจำปี 2563 (ดำเนินการต่อเนื่องปี 2564) เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้นำเสนอ นวัตกรรมเพื่อพัฒนา ประชาธิปไตยในรูปแบบที่ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต กิจกรรม ประดิษฐ์กรรม สื่อเพื่อการ พัฒนาประชาธิปไตย และแสดง ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยรายละเอียดแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่</p> <p>1. การให้ความรู้ทางด้าน นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ประชาธิปไตยสืบเนื่องจาก สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19) ทำให้มีการ ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน จากรูปแบบการให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรม ประชาธิปไตยผ่านการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ มาเป็นการให้ ความรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์ และ รูปแบบออนไลน์ตั้งแต่ปี 2563 - ปัจจุบัน</p> <p>1.1 การถอดบทเรียน ผลงานฯ ที่ได้รับรางวัลทั้ง ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา</p>	<p>1. การบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของ ผลงานที่สามารถสะท้อน วิถีชีวิตประชาธิปไตยใน สังคมไทยภายในโรงเรียน และกระบวนการการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมของ สถาบันการศึกษาและ ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็น รูปธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ น้ำหนัก : ร้อยละ 1 ■ เป้าหมาย : ร้อยละ 80 (สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร สามารถค้นหา นวัตกรรม เพื่อการ พัฒนาประชาธิปไตย จากการดำเนินงาน จัดประกวด) <p>ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของ ผลงานนวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาประชาธิปไตยที่ผ่าน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศผ่าน เกณฑ์การพิจารณาของ คณะกรรมการฯ และเป็น ต้นแบบด้านนวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนอื่น ๆ ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นอันจะนำไปสู่ สังคมเชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ น้ำหนัก : ร้อยละ 1 ■ เป้าหมาย : ร้อยละ 80 	<p>1. ประสิทธิภาพการ ดำเนินงานโดยรวม</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ ความรู้ทางด้านนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา ประชาธิปไตย</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ น้ำหนัก : ร้อยละ 2 ■ เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 (จากจำนวน 200 คน ตามแผนงานที่กำหนด) <p>ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผู้ เข้ารับการอบรมที่สามารถ นำเสนอผลงานนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา ประชาธิปไตย โดยมี กระบวนการที่ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประชาธิปไตย)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ น้ำหนัก : ร้อยละ 2 ■ เป้าหมาย : ร้อยละ 80 <p>2. การประหยัด ผลการเบิกจ่าย/ค่าใช้จ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ รอบ 6 เดือน ๕๗,๘๖๓.- บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 64) ■ รอบ 9 เดือน บาท ■ รอบ 12 เดือน บาท 	<p>ผลกระทบต่อประชาชน ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ การเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยที่ ถูกต้องมากขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ น้ำหนัก : ร้อยละ 1 ■ เป้าหมาย : ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ การเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยที่ ถูกต้องมากขึ้น ■ ผลกระทบ : ส่งผลให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถานศึกษา ตลอดจน ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั่ว ประเทศ สามารถ รวบรวม วิเคราะห์องค์ ความรู้ไปจัดทำเป็น นวัตกรรมเพื่อพัฒนา ประชาธิปไตยเชิง คุณภาพในรูปแบบที่ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต กิจกรรม ประดิษฐ์กรรม สื่อเพื่อการพัฒนา ประชาธิปไตย <p>ผลกระทบทางสังคม ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมได้เป็นเครือข่าย ของรัฐสภาในการเผยแพร่ ประชาธิปไตย</p>	<p>แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสนับสนุนงาน นิติบัญญัติ - ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชน - กิจกรรมที่ 1 : การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ความรู้ด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรม	มิติประสิทธิผล การปฏิบัติงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)	มิติประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)	มิติผลกระทบ (น้ำหนักร้อยละ 2)	ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
	<p>สถานศึกษา และประเภชชุมชนองค์กร ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ โปรแกรม Zoom และ Page Facebook โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย</p> <p>1.2 ผ่านทางรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและสื่อออนไลน์ โดยเรียนเชิญคณะกรรมการฯ ร่วมให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความหมายของนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย - สังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ - การสร้างความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม กระบวนการประชาธิปไตย หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประชาธิปไตยจากพื้นฐานของโรงเรียน สถาบันการศึกษา เชื่อมโยงชุมชนแบบเดิมสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพภายในชุมชน ทั้งในมิติเชิงโครงสร้าง มิติเชิงกระบวนการมิติเชิงวิถีชีวิต ซึ่งจะนำสู่การจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ - เกณฑ์การพิจารณาผลงานนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่ส่งเข้าร่วมประกวดพิจารณาคัดเลือก 	<p>2. ความพึงพอใจ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ น้ำหนัก : ร้อยละ 2 ■ เป้าหมาย : ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจระดับสูงต่อการดำเนินงานการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและสามารถนำเอาองค์ความรู้ เรื่องนวัตกรรมประชาธิปไตย”ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตย” 		<ul style="list-style-type: none"> ■ น้ำหนัก : ร้อยละ 1 เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นเครือข่ายของรัฐสภาในการเผยแพร่ประชาธิปไตย ■ ผลกระทบ : รูปแบบของกิจกรรมสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงโครงสร้าง วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ชุมชน และการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะได้นำเนื้อหาของนวัตกรรมนั้นไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสอื่นต่อไป 	

โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรม	มิติประสิทธิผล การปฏิบัติงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)	มิติประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)	มิติผลกระทบ (น้ำหนักร้อยละ 2)	ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
	<p>ผลงานรอบกลั่นกรอง</p> <p>2.6 ลงพิจารณาคัดเลือก ผลงานฯ รอบคัดเลือก</p> <p>2.7 ประชุมเพื่อพิจารณาฯ คัดเลือกผลงานฯ เพื่อเข้าสู่รอบ ชิงชนะเลิศ</p> <p>2.8 การประกวดนวัตกรรมฯ รอบชิงชนะเลิศ ณ รัฐสภา</p> <p>2.9 การประเมินผลการจัด กิจกรรมฯ หนึ่ง หากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตีขึ้นได้มี การกำหนดแผนสำรองให้มีการ ลงพื้นที่ เพื่อติดตามประเมินผล การถอดบทเรียนการขยายผล จากนวัตกรรมที่เคยส่งผลงานเข้า ร่วมประกวด เพื่อนำผลการถอด บทเรียนมาเป็นแนวทางการ พัฒนาและเป็นแบบอย่างแก่ องค์กรอื่นต่อไป)</p> <p><u>จำนวนกลุ่มเป้าหมาย</u> 100 คน (ผลงาน) หนึ่ง การ ประกวดได้กำหนดให้ส่งเป็น จำนวนทีม (ไม่จำกัดจำนวน)</p>				

แบบฟอร์มการประเมินความคุ้มค่าของโครงการที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (สำนักพัฒนาบุคลากร)

โครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรม	มิติประสิทธิผล การปฏิบัติงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)	มิติประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน (น้ำหนักร้อยละ 4)	มิติผลกระทบ (น้ำหนักร้อยละ 2)	ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
<p>โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรตาม เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career Path) สายงานนิติการ ระดับชำนาญการ – ชำนาญการ พิเศษ ให้กับข้าราชการสำนัก กรมการ 1, 2 และ 3</p> <p><u>งบประมาณ</u> งบประมาณขออนุมัติ จำนวน 199,000 บาท งบประมาณจ่ายจริง จำนวน 130,036 บาท</p> <p><u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ร่างกฎหมาย และการให้ความเห็น ทางกฎหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก กฎหมายปกครอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการร่างกฎหมายและการ ให้ความเห็นทางกฎหมาย และหลัก กฎหมายปกครอง <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u> ขออนุมัติก่อนจัด โครงการจำนวน 90 คน เนื่องจากมี การโยกย้ายตำแหน่งและสังกัด จึงเหลือกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 84 คน</p>	<ol style="list-style-type: none"> มีการจัดทำรายละเอียด โครงการเพื่อขออนุมัติ งบประมาณ โดยมีการ ดำเนินการตามขั้นตอนและแนว ทางการประเมินความคุ้มค่า ตามแนวทางในคู่มือการ ประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่า ของโครงการของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา จัดทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ของ โครงการฯ จัดทำแบบประเมินผล โครงการฝึกอบรมฯ โดยใช้ แบบสอบถาม/แบบสังเกตการณ์ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ/ประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ และเพื่อ สำรวจความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วม โครงการ <p><u>จำนวนกลุ่มเป้าหมาย</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 79 คน ผู้ผ่านโครงการ จำนวน 77 คน</p>	<ol style="list-style-type: none"> การบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของผู้เข้ารับ การฝึกอบรมที่สามารถ นำความรู้ไปปรับใช้ ในการสนับสนุน การปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> น้ำหนัก : ร้อยละ 2 เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ความพึงพอใจ ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละความ พึงพอใจของผู้เข้ารับการ อบรม <ul style="list-style-type: none"> น้ำหนัก : ร้อยละ 2 เป้าหมาย : ร้อยละ 85 	<ol style="list-style-type: none"> ประสิทธิภาพการ ดำเนินงานโดยรวม ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> น้ำหนัก : ร้อยละ 2 เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมที่มี ความรู้เพิ่มขึ้น <ul style="list-style-type: none"> น้ำหนัก : ร้อยละ 2 เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ยไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 การประหยัด ผลการเบิกจ่าย/ค่าใช้จ่าย <ul style="list-style-type: none"> รอบ 6 เดือน จำนวน 130,036 บาท รอบ 9 เดือน -.... บาท รอบ 12 เดือน -.... บาท 	<p><u>ผลกระทบต่อประชาชน</u> (ด้านนิติบัญญัติ)</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของผล การสำรวจความคิดเห็นที่มี ต่อบุคลากรของสำนักงาน เลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร ในด้าน ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับ ระบบงานด้านนิติบัญญัติ รัฐสภา <ul style="list-style-type: none"> น้ำหนัก : ร้อยละ 2 เป้าหมาย : ร้อยละ 20 จากจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการทั้งหมด ผลกระทบ : ส่งผลให้ เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงาน ตลอดจน การเป็นที่ยอมรับของ ผู้บังคับบัญชาและ ผู้รับบริการในวงงาน </p>	<p><u>แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 – 2565</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มี ขีดสมรรถนะ สูง มีธรรมาภิบาลและความผาสุกในการ ปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 4.1 : ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน (Career Development) ตามแผนเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) <p><u>แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร บุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2565)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็น ผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และนำเทคโนโลยีมา สนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมี ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่มี ประสิทธิภาพ แผนงานที่ 6 การติดตามประเมินผลผลิตผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ ระดับความสำเร็จของการ ติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการ พัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ